

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN - NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 62 – KH/ĐU của Đảng ủy phường Phúc Lợi về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, được sự nhất trí của Đảng ủy phường Phúc Lợi, sáng ngày 19/08/2022, trường THCS Lê Quý Đôn đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Bầu chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự Đại hội Chi bộ có đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi; cùng đại diện các tổ chức trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng và 10 đồng chí đảng viên của Chi bộ.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuý - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày Báo cáo chính trị đại hội, trong đó đồng chí đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Phúc Lợi cùng với sự cố gắng nỗ lực không ngừng, từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong công tác Đảng.

Với không khí dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội cũng đã được lắng nghe các bản tham luận của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Trần Thị Huyền tham luận với nội dung “Một số giải pháp về công tác phát triển Đảng của Công đoàn nhà trường”. Đồng chí Hoàng Thu Trang tham luận với nội dung “Phát huy tính tiên phong của người đảng viên trong công tác chủ nhiệm lớp”. Đồng chí Nguyễn Thanh Hương tham luận với nội dung “Nâng cao vai trò của người đảng viên trong hoạt động chăm sóc sức khỏe CBGVNV và học sinh”. Các ý kiến tham luận đều thể hiện sự tập trung, đóng góp trí tuệ, làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào những giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm từng bước xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Sau khi thông qua Đề án nhân sự Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 03 đồng chí và tổ chức bầu cử theo đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuý - Bí thư Chi bộ
2. Đồng chí Khúc Thị Thanh Hiền – Phó bí thư chi bộ
3. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuý - Chi ủy viên

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà Chi bộ đã đạt được và chỉ ra những tồn tại của

Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng thời định hướng cho Chi bộ một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022- 2025.

Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thủy xin hứa với Đại hội và toàn thể các đồng chí đảng viên trong nhà trường: Tập thể Chi ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, cùng với những kinh nghiệm thực tiễn, chi ủy sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực, lãnh đạo hoàn thành một cách xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

Kết thúc chương trình, Đại hội đã thông qua Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với sự nhất trí của 100% đảng viên tham dự.

Đại hội Chi bộ trường THCS Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp trong sự đoàn kết cao cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm của cả chi bộ. Toàn thể đảng viên đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, góp phần tạo nên thành tích để nhà trường ngày càng phát triển bền vững, thực sự là địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân./.

Một số hình ảnh Đại hội.



Các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường chúc mừng Đại hội



Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội



Đồng chí Khúc Thị Thanh Hiền thông qua Quy chế làm việc của Đại hội



Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuý thông qua Báo cáo chính trị



Các tham luận tại Đại hội





Đại hội biểu quyết nhân sự và bầu cử



Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư đảng uỷ phường Phúc Lợi phát biểu chỉ đạo Đại hội.



Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng uỷ phường tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025



Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội



Lãnh đạo phường chụp ảnh lưu niệm cùng Đại hội